

สำเนา



ประกาศกรมชลประทาน

เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

การจ้างเหมาก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมอาคารประกอบ

เลขที่ E.สชป.10/คพ.01/2549

กรมชลประทาน มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้าง เหมาก่อสร้าง สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมอาคารประกอบ ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ราคากลางของงานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมอาคารประกอบ ในการ ประมูลจ้างฯ ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 5,273,000.-บาท (ห้าล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน) ราคากลาง ของทางราชการดังกล่าว ไม่ถือว่าผูกพันที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องพิจารณาไปตามนั้น ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้อง รับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคางานเองจะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความ รับผิดชอบ หรือเรียกหรือราคางานเพิ่มเติมในภายหลังไม่ได้

ผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างฯ ดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภท เดียวกัน สัญญาเดียวในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,318,250.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อย ห้าสิบบาทถ้วน)
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มครองซึ่งอาจปฏิเสธ ไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มครองเช่นนั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่กรม ชลประทาน และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ยื่นเสนอกับผู้ให้บริการตลาดกลาง อิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลฯ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง เป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

กำหนดรับฟังคำชี้แจงในวันที่ 7 ธันวาคม 2548 เวลา 10.00 น. ณ. โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษากลองเพรียว-เสาไห้ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 7 ธันวาคม 2548 เวลา 11.00 น. ณ.โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษากลองเพรียว-เสาไห้ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 15 ธันวาคม 2548 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 11.00 น. ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว - เสาไห้ และประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าสนอราคา ในวันที่ 19 ธันวาคม 2548 เวลา 09.00 น.

กำหนดวันทำการประมูลทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 23 ธันวาคม 2548 เวลา 09.00 น. ถึง 09.30 น.

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 7,000.-บาท ได้ที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน 2548 ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2548 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3622-0675 ในวันและเวลาราชการหรือตรวจสอบข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ www.rid.go.th หรือ www.gprocurement.go.th

อนึ่ง ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันของพร้อมกับการยื่นเอกสารประมูลฯ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 5 จำนวน 263,650.- บาท (สองแสนหกหมื่นสามพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) สำหรับหนังสือค้ำประกันตามแบบผังระบุในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ข้อ 1.5 (1) ต้องมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ยื่นเอกสารประมูลจ้าง จนถึงวันสิ้นสุดกำหนดยื่นราคา กรณีหลักประกันของเป็นเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรม ถ้าควานำเช็คเข้าฝากบัญชีธนาคาร จะต้องเสียดำจ่ายหรือถูกหักค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเงินตามเช็ค ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมดังกล่าวทั้งหมด

งานจ้างก่อสร้างรายนี้ จะดำเนินการโดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 กรมชลประทานสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการประมูลฯ หากไม่ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ การประมูลฯ ได้กำหนดเงื่อนไขให้มีการจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) ของราคาค่าจ้าง และได้นำสัญญาแบบปรับราคาได้ (Escalation Factors) ตามมติคณะรัฐมนตรีแจ้งโดยหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรีที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532 มาใช้ ซึ่งได้กำหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ปรเภทงานก่อสร้าง สูตร และวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ไว้ในเงื่อนไขในการประมูลแล้ว **เนื่องจากงานก่อสร้างรายนี้เป็นประเภทงานตามมติคณะรัฐมนตรีแจ้งโดยหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรีที่ นร 0205/ว84 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2543 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดทำเอกสารรายละเอียดเป็นภาษาไทยเกี่ยวกับ “ระบบการจัดการความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง” ยื่นเสนอมาพร้อมกับเอกสารประมูลฯ รายละเอียดตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลฯ

ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2548

(ลงชื่อ).....

(นายธรรมบุญ อัมพันฉาย)

ตำแหน่งหัวหน้าโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว - เสาไห้

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน

วันนาถูกตั้ง

(นางสาวดวงใจ ชื่นโชติ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พิเศษโครงการ